

ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2558

### เอกชน 13 รายยื่นขอประมูลข้าวเสื่อมในสต็อกรัฐ 3.7 หมื่นตันใช้ในภาคอุตสาหกรรม

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า จากการที่คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศ ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีใช้เพื่อการบริโภคของคนหรือสัตว์ ร่วมยื่นขอเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2558 จำนวน 10 คลังสินค้า ใน 7 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม, นครศรีธรรมราช, นครราชสีมา, สุรินทร์, พิษณุโลก, ชัยนาท และนครสวรรค์ ปริมาณรวมทั้งสิ้น 37,412 ตัน

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 มีผู้ยื่นขอเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ รวม 15 ราย คณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานได้ประกาศผล ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 มีผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น 14 ราย ในจำนวนนี้ได้มายื่นขอเสนอราคา จำนวน 13 ราย ใน 10 คลัง ครอบคลุมปริมาณ 37,412 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของปริมาณที่เปิดประมูล) มูลค่าประมาณ 197.804 ล้านบาท โดยผู้ที่เข้าร่วมประมูลส่วนใหญ่ประกอบอุตสาหกรรมเอทานอล ชีวมวล พลังงาน และปุย เป็นต้น

ขั้นตอนต่อไป กรมการค้าต่างประเทศจะรวบรวมผลการเสนอซื้อที่มีมูลค่าสูงสุดในแต่ละคลัง เข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ เพื่อนำเสนอประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เพื่อพิจารณาตัดสินการเสนอซื้อ และแจ้งผลให้ผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดทราบต่อไป

สำหรับการเปิดประมูลข้าวในโครงการรับจำนำในวันที่ 30 พ.ย.58 มีแนวคิดที่จะระบายข้าวที่ผิดไปจากในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรม เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ที่เห็นชอบให้ดำเนินการทดลองการระบายข้าวที่มีคุณภาพผิดไปจากมาตรฐานจากคลังขนาดเล็กที่มีปริมาณข้าวไม่มากเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีใช้เพื่อการบริโภคของคนและสัตว์ เพื่อเป็นการทดสอบกระบวนการประมูลข้าวสู่อุตสาหกรรม มาตรการกำกับดูแล และกลไกภาคปฏิบัติในการควบคุมไม่ให้ข้าวดังกล่าวรั่วไหลสู่วงจรข้าวบริโภคตามปกติเนื่องจากที่ผ่านมาเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายในมุมมองต่างๆ เกี่ยวกับการระบายข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม

ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์จึงได้ทดลองคัดแยกข้าวในสต็อกของรัฐพบว่าข้าวดีกับข้าวเสียปะปนกัน ซึ่งพบว่าการคัดแยกมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงมากและใช้ระยะเวลาเวลานานมากจึงไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการ ในขณะที่อีกกระแสหนึ่งได้เร่งรัดให้มีการระบายข้าวในสต็อกของรัฐเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด ให้ตรวจสอบสภาพโกดังข้าวเพื่อหาข้อมูลข้าวในโกดังที่แยกข้าวดีออกจากข้าวเสียได้

ทั้งนี้ ในการระบายข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมนอกจากจะต้องพิจารณาปริมาณและจังหวะที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อวัตถุดิบเดิมที่อุตสาหกรรมนั้นใช้อยู่ เช่น ข้าวโพด และมันสำปะหลัง โดยจะต้องระมัดระวังจังหวะและปริมาณการระบายข้าวในช่วงที่ส่งผลต่อสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบหลักน้อยที่สุด และต้องวางมาตรการกำกับดูแลควบคุมการรั่วไหลของข้าวสู่ตลาดปกติ เพื่อกำกับดูแลให้ข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมทั้งหมด โดยไม่มีการเล็ดลอดออกมาทำลายตลาดและชื่อเสียงของข้าวไทย ในช่วงเดือน พ.ย. ที่ระบายนี้จะมีข้าวโพด และมันสำปะหลังออกสู่ตลาดมาก จึงกำหนดให้การระบายข้าวช่วงนี้ไม่นำไปเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เพราะเกรงว่าจะไปกระทบต่อราคาของข้าวโพดและมันสำปะหลัง กลไกในการควบคุม

กระทรวงพาณิชย์จึงได้กำหนดมาตรการที่รัดกุม โดยให้ผู้ที่เข้าร่วมประมูลต้องเป็น นิติบุคคลที่ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีใช้เพื่อการบริโภคของคนและสัตว์ รวมทั้งกำหนดให้การขนย้ายทุกขั้นตอนจะต้องมี

หนังสืออนุญาตและปฏิบัติตาม “ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การควบคุมการขนย้ายและจัดทำบัญชีคุมข้าวสารในสต็อกของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวมีมติเห็นชอบให้ระบายสู่อุตสาหกรรม ปี 2558” ภายใต้ พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 รวมทั้งดำเนินการคุ้มครองตรวจสอบตั้งแต่การขนย้ายข้าวออกจากคลังสินค้าเพื่อไปสถานที่เก็บ/โรงงาน จนถึงการนำข้าวไปใช้ในอุตสาหกรรมตามแผนการใช้ตามบัญชี โดยมีหน่วยงานทหารในพื้นที่ภายใต้ คสช. ทำหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินการตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เนื่องจากข้าวไม่ผ่านมาตรฐานเกรด C ข้าวผิดไปจากมาตรฐานและข้าวผิดชนิด อคส. และ อ.ต.ก. ได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบแล้ว โดยได้มีการดำเนินการมาเป็นลำดับมีขั้นตอนและกระบวนการที่ชัดเจน ในกรณีที่มีผู้ซื้อโต้แย้งการแจ้งความดำเนินคดีจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อกล่าวหาต่อไป

น.ส.ชุตินา บุญประภัสร์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงฯ ไม่ได้กำหนดราคาข้าวเสียที่จะขาย เพราะไม่มีราคาอ้างอิงมาก่อน ต้องนำราคาของผู้ประมูลเสนอไปเทียบเคียงกับราคาข้าวสารในสต็อกที่เคยขายได้ และราคาวัตถุดิบอื่นๆ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังที่ภาคอุตสาหกรรมใช้อยู่เป็นประจำ ถ้าต่ำกว่าราคาสินค้าเกษตรเหล่านี้ อาจกระทบกับผลผลิตข้าวโพด และมันสำปะหลังที่กำลังจะออกสู่ตลาดได้

ส่วนกรณีที่สมาคมเซอร์เวเยอร์ และเจ้าของโกดังกลางที่รัฐฝากเก็บข้าวสาร ร้องเรียนว่าข้าวเน่าที่รัฐบาลเปิดประมูลครั้งนี้ ไม่ได้เน่าเสียจริง กระทรวงพาณิชย์ไม่นำนำมาขายในราคาต่ำนั้น น.ส.ชุตินา กล่าวว่า การนำข้าวเสียมาเปิดประมูลให้ภาคอุตสาหกรรมครั้งนี้ทำอย่างไรโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพราะในการตรวจสอบข้าวคุณภาพ และปริมาณข้าว คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ดำเนินการตั้งแต่เดือนมิ.ย.58 โดยแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ 100 คน เป็นหัวหน้าทีม 100 ทีมออกไปตรวจสอบข้าวทั่วประเทศ มีการเก็บตัวอย่างไปตรวจ และจัดทำบัญชีอย่างชัดเจน มีมาตรฐานในการตรวจสอบว่าเป็นข้าวคุณภาพดีหรือไม่ และมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหลายหน่วยงานเข้าร่วม รวมถึงบริษัทตรวจสอบสินค้าเกษตร (เซอร์เวเยอร์) และเจ้าของโกดัง โดยข้าวที่ไม่ได้คุณภาพ ข้าวเน่า ข้าวเสีย กระทรวงฯได้ส่งตำรวจดำเนินคดี เมื่อตำรวจทำสำนวนเสร็จแล้วก็นำข้าวมาเปิดประมูล ล่าสุดอยู่ระหว่างส่งอัยการฟ้องร้องดำเนินคดีกับเซอร์เวเยอร์และเจ้าของโกดัง ซึ่งทุกขั้นตอนตรวจสอบได้ทั้งหมด ถ้าใครเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ให้ไปต่อสู้กันในชั้นศาล

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สำหรับการเปิดประมูลข้าวเสียรอบต่อไปนั้น ขอดูผลการประมูลรอบนี้ก่อนว่าเป็นอย่างไร เพราะจะต้องมีการเปิดระบายเรื่อยๆ อยู่แล้ว เพื่อไม่ให้เป็นการกระทบกับรัฐบาลในการต้องเสียค่าฝากเก็บเดือนละกว่า 30 ล้านบาท ส่วนข้าวคุณภาพดี ทั้งเกรด P เกรด A และเกรด B จะเปิดประมูลเป็นการทั่วไปอีกครั้งในเดือนมี.ค.59 โดยต้องรอให้ข้าวในท้องตลาดหมดก่อน ไม่อยากให้เกิดกระทบกับราคาข้าวของเกษตรกร แต่อาจจะเปิดประมูลเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่ช่วงต้นปี เพื่อการส่งออกเท่านั้น ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่

*ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)*

## **พาณิชย์ เผย อิหร่านสนใจข้าวหอมมะลิไทย**

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์กล่าวถึงผลการเยือนประเทศอิหร่าน ระหว่างวันที่ 20-25 พ.ย. 58 ว่า ขณะนี้บริษัทผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ของอิหร่านสนใจที่นำเข้าข้าวไทย 200,000 ตัน โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาข้าวไทยหายไปจากตลาดอิหร่านเป็นเวลานาน ซึ่งปกติอิหร่านมีความต้องการบริโภคข้าว 3 ล้านตัน แต่ผลิตได้ประมาณ 1.5 ล้านตัน ที่เหลือ1.5 ล้านตัน ต้องนำเข้า ส่วนใหญ่จากอินเดีย และปากีสถาน เบื้องต้นฝ่ายไทยได้เชิญให้อิหร่านจัดคณะมาเยือนไทยเพื่อดูกระบวนการผลิตและระบบการตรวจสอบคุณภาพข้าวไทย

“ยอมรับว่าข้าวไทยส่งออกไปขายน้อยมาก เมื่อดูจากห้างสรรพสินค้าในประเทศอิหร่าน ข้าวไทยไม่มีวางขายมากนัก ส่วนใหญ่เป็นข้าวของอินเดีย โดยการซื้อขายข้าว ของอิหร่านและอินเดีย เป็นการแลกเปลี่ยนข้าวและพลังงาน ซึ่งปัจจุบัน ในสต็อกภายในประเทศอิหร่านยังมีข้าวจากอินเดียมากพอสมควร และจากการหารือกับหน่วยงานการค้าภาครัฐของอิหร่าน ก็พร้อมที่จะนำเข้าข้าวจากไทย” นายสุวิทย์ กล่าว

สำหรับการซื้อขายสินค้าระหว่างไทยกับอิหร่านยังมีปัญหาในเรื่องของการชำระเงิน หรือการชำระผ่านธนาคาร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือของธนาคารกลางของอิหร่าน และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้การซื้อขาย และการชำระเงินมีความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การค้า การชำระเงิน เป็นระบบมากขึ้น เพราะหากสามารถแก้ไขได้ เชื่อว่าการซื้อขาย การส่งออก หรือการเจรจาซื้อขายข้าวก็จะสะดวกมากขึ้น

*ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์*

### **เร่งพาณิชย์ขายข้าวเสื่อมสภาพทำบรรจุภัณฑ์**

นายเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก เปิดเผยว่า สถาบันพลาสติกเตรียมหารือกับตัวแทนกระทรวงพาณิชย์เพื่อขอความชัดเจนเรื่องการระบายข้าวเสื่อมคุณภาพ เพราะต้องการทราบว่าข้าวที่จะระบายออกมาเพื่อให้สถาบันพลาสติกรับมาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์แทนเม็ดพลาสติกจะเป็นข้าวเกรดใด และจะขายได้ในปริมาณเท่าใด เนื่องจากขณะนี้กำลังจะเข้าสู่เทศกาลสำคัญหลายเทศกาล จึงมองว่าหากเจรจาได้จะสามารถผลิตได้ทันที และเป็นโอกาสที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมขยายตัวอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ หลังจากหารือกันเรียบร้อยแล้ว อาจจะมีการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในวงการข้าวให้เข้ามาช่วยดูแลข้าว เนื่องจากคงไม่สามารถนำข้าวทั้งหมดมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ได้ทั้งหมดในคราวเดียว ต้องค่อยๆ ทอยยทำ จึงต้องมีวิธีจัดการและรักษาคุณภาพข้าว หลังจากนั้นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเข้ามาช่วยเพื่อให้สินค้าแข่งขันได้

“เราเจรจาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน จึงอยากให้มีการสรุปในเรื่องนี้โดยเร็ว สำหรับข้าวเกรดที่อยากได้ก็เป็นเกรดที่ไม่ต้องคุณภาพสูงถึงขนาดทำอาหารได้ แต่ก็ต้องไม่ถึงกับเป็นเกรดที่ทำไปโอแมส ควรอยู่ในระดับกลางๆ” นายเกรียงศักดิ์ กล่าว

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สถาบันเคยส่งเสริมให้ทดลองใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบในการผลิต และจะผลักดันต่อไป คือ ชั้นวางของและกระเช้าของขั้ว โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันและภาคเอกชน ซึ่งที่ผ่านมาใช้ข้าวคุณภาพท้องตลาด ทำให้ต้นทุนสูงและแข่งขันยาก แต่หากใช้ข้าวเสื่อมสภาพจะช่วยให้ต้นทุนต่ำลง และส่งผลให้เกิดการใช้งานมากขึ้น

ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดยื่นซองตรวจสอบคุณสมบัติผู้สนใจประมูลข้าวในกลุ่มเสื่อมสภาพให้กับภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่การบริโภคทั้งคนและสัตว์ จำนวน 3.74 หมื่นตัน ในวันที่ 30 พ.ย. นี้ และมีผู้สนใจประมูลทั้งกลุ่มผู้ผลิตเอทานอล กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า กลุ่มผู้ผลิตไบโอพลาสติก โดยจะยื่นซองประมูลในวันที่ 1 ธ.ค. นี้

*ที่มา โพสต์ทูเดย์*

### **คต.เดินหน้าเปิดประมูลข้าวเสื่อม กลุ่มเอทานอลชี้ขาดซื้อได้ 8 บาท**

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมยังดำเนินการประมูลข้าวสู่ภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 ปริมาณ 37,412 ตัน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ยกเว้นอุตสาหกรรมเพื่อให้อุตสาหกรรมและสัตว์บริโภค ซึ่งจะเปิดให้ยื่นเอกสารคุณสมบัติผู้ประมูลในวันที่ 30 พ.ย. 2558 และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ และให้ยื่นเสนอราคาในวันที่ 1 ธ.ค. 2558 ต่อไป แม้ว่าจะมีสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจตรวจสอบสินค้าเกษตรไทย (เซอร์เวย์อร์) มายื่นคัดค้าน ขอให้ตรวจสอบคุณภาพข้าวบางคลังใหม่อีกครั้ง โดยระบุว่าอาจมีข้าวคุณภาพดีปนอยู่กว่า 50% ซึ่งจะทำให้รัฐขายข้าวได้ราคาต่ำกว่าปกติ

เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบของเซอร์เวย์อร์ได้สิ้นสุดตั้งแต่การรับมอบข้าวเข้าคลังตามโครงการรับจำนำแล้วส่วนผลการตรวจสอบคุณภาพข้าวรัฐบาลยึดผลจากคณะกรรมการชุด ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ในครั้งดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งตรวจสอบเสร็จสิ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 จำแนกข้าวกลุ่มเสื่อมปริมาณ 1.29 ล้านตัน จากนั้นยังไม่ได้มีการดำเนินการระบายใด ๆ จึงยึดตามบัญชีเดิม แต่ก่อนจะเปิดระบายครั้งนี้ ทางคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มีมติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปตรวจสอบอีกครั้ง เป็นเพียงการ

ตรวจสอบ "สภาพ" ไม่ใช่ตรวจสอบคุณภาพข้าว ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า กระบวนการที่เกี่ยวกับเซอร์เวย์อร์ได้สิ้นสุดไปหลายเดือนแล้ว เพิ่งจะมีการออกมาตอบโต้

"ส่วนผลประโยชน์หากราคาต่ำจะนำมาคำนวณเรียกชดเชยค่าส่วนต่างหรือไม่ ขึ้นกับการพิจารณาทางคดี ทั้งนี้ เมื่อมีผู้ที่เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล จะนำเสนอผลให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณานุมัติต่อไป"

สอดคล้องกับนายสมผล ภาคบุตร ผู้อำนวยการโรงงานไทยแอลกอฮอล์ และโรงงานตะวันออกเคมีเกิด บริษัท คริสตอลลาจำกัด กล่าวว่า หากเปรียบเทียบการผลิตเอทานอลจากโมลาส ใช้วัตถุดิบ 4 กก. ได้เอทานอล 1 ลิตร เพราะมีเปอร์เซ็นต์แป้ง 50% โดยโมลาส กก.ละ 5 บาท บวกกับค่าการผลิตอีก 5 บาท คิดเป็นต้นทุนการผลิตลิตรละ 25 บาท แต่หากเป็นข้าวใช้ 2.5 กก.ต่อเอทานอล 1 ลิตร เพราะข้าวมีเปอร์เซ็นต์แป้ง 75% เท่ากับราคาข้าว กก.ละ 8 บาท จึงจะได้ต้นทุนการผลิตเท่ากับโมลาส

**ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์**

## **ผ่าน 10 เดือน อินเดียแซงขึ้นนำส่งออกข้าวโลก เบียดไทยตกอยู่ที่ 2**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รายงานภาวะการส่งออกข้าวไทยว่า ช่วง 10 แรกปี 2558 ไทยส่งออกแล้วปริมาณ 7.81 ล้านตัน มูลค่า 1.24 แสนล้านบาทหรือ 3.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยแบ่งปริมาณลดลง 10.9% มูลค่าลดลง 11.2%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่ส่งออก 8.7 ล้านตัน มูลค่า 1.39 แสนล้านบาท หรือ 4.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

เมื่อเทียบส่งออกข้าวกับประเทศผู้ส่งออกสำคัญของโลก ปรากฏว่าไทยส่งออกเป็นอันดับ 2 รองจากอินเดียที่ส่งออกได้ 9.26 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9.3% อันดับ 3 คือ เวียดนามส่งออกได้ 5.47 ล้านตัน ลดลง 5.9% ตามด้วย ปากีสถานส่งออกได้ 3.26 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 32.5% และสหรัฐฯส่งออกได้ 3.05 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 25.5%

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รายงานต่อว่า ความต้องการข้าวในตลาดโลก ไตรมาสสุดท้ายปีนี้เพิ่มขึ้น เพราะโลกสต็อกเพิ่มชดเชยภัยแล้ง และรองรับฉลองคริสมาสต์และปีใหม่ 2559 เฉพาะตุลาคมส่งเพิ่ม 46% คาด 2 เดือนสุดท้ายเฉลี่ยน่าจะส่งออกได้เดือนละ 8-9 แสนตัน

**ที่มา นสพ.มติชน**

## **ข้าวหอมมะลิร่วงต่ำกว่า 9 พัน/ตัน "โรงสี-ส่งออก" ได้ตัวการทุบราคา**

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจ รายงานหลังจากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ทยอยออกมาตรการช่วยเหลือชาวนาเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/2559 ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตปริมาณ 6 ล้านตันข้าวเปลือก ด้วยวงเงินไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านบาท โดยผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการขอความร่วมมือโรงสีเข้าช่วยซื้อข้าวเปลือกตามโครงการชดเชย ดอกเบี้ย 3% วงเงิน 385 ล้านบาท (เริ่ม 15 ตุลาคม 2558)

โครงการ ชะลอการขาย (จำนำยุงฉาง) กับ ธ.ก.ส.ต้นละ 13,500 บาท โดยให้ค่าฝากเก็บ 1,000 บาท วงเงิน 27,000 ล้านบาท, โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร เพื่อรวบรวมข้าวเปลือก 2.5 ล้านตัน วงเงิน 12,500 ล้านบาท (ไม่นับรวมถึงการขอความร่วมมือให้ทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจัดทำโครงการ ประกันราคาซื้อข้าวสารหอมมะลิต้นละ 26,000 บาท หรือคิดเป็น 13,500 บาท ปริมาณ 100,000 ตัน ซึ่งขณะนี้เริ่มรับซื้อไปแล้ว 75,000 ตัน)

ปรากฏระดับราคาข้าวเปลือกหอมมะลิเกี่ยวสดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็น พื้นที่เพาะปลูกหลัก กลับลดราคาต่ำลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยในบางพื้นที่ เช่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาตกลงเหลือต้นละ 8,900-9,100 บาท ซึ่งเป็นระดับราคาที่ต่ำกว่าราคาในช่วงที่นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้นำคณะเดินทางลงพื้นที่ศึกษาผลผลิต ข้าวปี 2558/2559 ที่จังหวัดอุบลราชธานี-ยโสธร-ศรีสะเกษ

ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2558 โดยขณะนั้นราคาข้าวเปลือกหอมมะลิใหม่เกี่ยวสดเฉลี่ยยังอยู่ที่ตันละ 9,000-11,000 บาท และยิ่งต่ำกว่าราคาข้าวหอมมะลิปี 2557 ที่ชาวนาขายได้เฉลี่ยตันละ 11,000-12,000 บาท

ราคาข้าวหอมมะลิที่ ตกต่ำลงเป็นประวัติการณ์ทำให้นายวิจักร วิเศษน้อย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ น.ส.บุลย์ลักษณะร่วมรัก อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้เรียกประชุมภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย พร้อมคณะผู้บริหารทั้ง 2 สมาคม เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเร่งด่วน

แหล่งข่าวจากสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ในที่ประชุมทางกระทรวงได้แสดงท่าทีให้เห็นว่า โรงสีเป็นจำเลยจากการที่ชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขายข้าวได้ราคาต่ำ ซึ่งทางสมาคมโรงสีได้ชี้แจงว่าสาเหตุที่โรงสีไม่สามารถซื้อข้าวหอมมะลิใน ราคาที่สูงได้ เพราะข้าวมีความชื้นสูง ที่สำคัญผู้ส่งออกที่รับซื้อข้าวจากโรงสีได้ปรับลดราคาซื้อล่วงหน้าลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาส่งมอบเดือนธันวาคมลดลงเหลือเพียงตันละ 23,000 บาท หรือลดลงจากต้นเดือนพฤศจิกายนที่มีราคาอยู่ระหว่างตัน 26,000-27,000 บาท หรือลดลงไปตันละ 3,000 บาท จากราคาที่ผู้ส่งออกมีโครงการประกันราคาซื้อตันละ 26,000 บาท

"แม้จะมีโรงสีที่เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยจำนวน 200-300 โรงก็จริง แต่เมื่อเห็นสถานการณ์ราคาข้าวอนาคตลดลง ถึงเราจะเข้าไปซื้อในราคาที่รัฐบาลต้องการ แต่พอไปขายไม่คุ้ม การชดเชยดอกเบี้ยก็ไม่คุ้ม เพราะรัฐชดเชยแค่ 3% แต่โรงสียังต้องจ่ายส่วนต่างดอกเบี้ยที่เหลืออีก 7% อยู่ดี" แหล่งข่าวกล่าว

พร้อม กันนี้สมาคมโรงสีข้าวไทยได้ตั้งข้อสังเกตในที่ประชุมว่า โดยปกติประเทศไทยผลิตข้าวหอมมะลิตotal 6 ล้านตัน ซึ่งข้าวจะทะลักออกในช่วง 2 เดือนเฉลี่ยเดือนละ 3 ล้านตันข้าวเปลือก หรือคิดเป็น 1.5 ล้านตันข้าวสาร ขณะที่การส่งออกข้าวหอมมะลิไปต่างประเทศเฉลี่ยเดือนละ 150,000-200,000 ตัน จึงต้องเก็บสต็อกข้าวหอมมะลิที่เหลือไว้ใช้ตลอดทั้งปี แต่พอเกี่ยวข้าวสดออกมามาก โรงสีอีสานกำลังการผลิตน้อยกว่าอบไม่ทัน ดังนั้นจึงมีโรงสีภาคกลาง ซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นเข้ามารับซื้อข้าวหอมมะลิ ซึ่งโรงสีภาคกลางเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กว่าสามารถอบข้าวได้มาก และขายให้กับผู้ส่งออกทันที ทำให้ผู้ส่งออกมีอำนาจต่อรองซื้อสูง ราคาข้าวหอมมะลิในตลาดพื้นที่จึงลดต่ำลง

ทว่า แหล่งข่าวจากวงการส่งออกข้าวกลับกล่าวว่า การตั้งราคาซื้อข้าวหอมมะลิต่ำเป็นผลมาจากโรงสีข้าวรายใหญ่หันมาทำส่งออก ข้าวกันมากขึ้น โดยโรงสีเหล่านี้มีพฤติกรรมไปขายตัดราคาในตลาดต่างประเทศ ส่งผลทำให้ราคาส่งออก FOB ลดลงจากเดิมที่เคยขายได้ 800-900 เหรียญ ขณะนี้เหลือเพียง 700-750 เหรียญ โดยหวังจะช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด แต่ผลลัพธ์ก็คือ ราคาตลาดลดลงทั้งระบบ ทำให้ไทยได้รับเงินรายได้จากการส่งออกข้าวหอมมะลิลดลง

"ประเด็นความ ขัดแย้งระหว่างโรงสีและผู้ส่งออกข้าวในปีนี้เป็นขั้วรุนแรงมากขึ้น จากในอดีตที่รัฐบาลชุดก่อน ๆ มีโครงการรับจำนำ โรงสีก็ขยายกำลังการผลิตจนล้น เมื่อโตมากก็ต้องหันไปส่งออก นับเป็นการส่งออกข้าวแบบก้าวกระโดด บางรายก้าวขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้น ๆ ของประเทศ ด้วยวิธีการตัดราคาต่ำมากเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดรุนแรงมากขึ้น เรื่องแบบนี้ทางโรงสีได้เปรียบด้านต้นทุน เพราะไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 0.75% แต่ผู้ส่งออกต้องไปทำตลาดมีต้นทุนค่าการทำตลาด หากรัฐบาลไม่จัดระเบียบการประกอบธุรกิจส่งออกข้าวก็จะกระทบมาก เพราะผู้ส่งออกข้าวมีเพียง 300 ราย แต่โรงสีมีจำนวนมาก อำนาจต่อรองมากกว่า" แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าในที่ประชุมได้ ข้อเสนอเบื้องต้นว่า จะไปเร่งรัดการประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ออกมาก่อนหน้านี้ให้ เกษตรกรรับทราบ โดยเฉพาะโครงการรับจำนำอย่างฉฉางและเชื่อว่า หากดำเนินการเต็มประสิทธิภาพจะช่วยดูดซับผลผลิตส่วนเกินได้ถึง 2 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 1 ใน 3 ของปริมาณผลผลิต ขณะที่กลไกด้านอื่นๆ ทางกระทรวงก็ขอความร่วมมือให้ดำเนินการร่วมกันอย่างเต็มที่เช่นกัน

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

## ข้าวหอมมะลิปลอมระบาดภาคอีสาน

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ค้าภายในจังหวัดและเจ้าหน้าที่สายด่วน 1569 ออกตรวจสอบสวนพื้นที่ทำข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือหลังได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการโรงสีในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ และภาคเหนือในจังหวัดพะเยา และเพชรบูรณ์ว่าเจอการปลอมปนข้าวหอมมะลิโดยการนำข้าวเปลือกนาปรังมาผสมกับข้าวหอมมะลิแล้วนำมาขายให้กับโรงสีและประชาชนเพื่อหวังส่วนต่างจากราคาข้าวหอมมะลิและข้าวเจ้าที่มีราคาแตกต่างกันถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายและสร้างความเสียหายต่อภาพพจน์ข้าวหอมมะลิไทย

“ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโกงราคาขายและค่ากำไรเกินควร จะได้ใช้กฎหมายเข้าจัดการเด็ดขาดและจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ซึ่งตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มีโทษปรับ 1.4 แสนบาท จำคุก 7 ปี หรือจำทั้งปรับ”

สำหรับราคาข้าวเปลือกหอมมะลิตกต่ำเหลือตันละ 9,000 บาทนั้น จากตรวจสอบพบว่าเป็นข้าวเปลือกความชื้นสูงเกิน 30% ซึ่งเกิดจากการที่ชาวนาริบเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนเวลาหากเป็นข้าวที่มีความชื้น 15% ราคาจะยังเป็ไปตามที่ต้งเป้าหมายไว้โดยชาวนาสามารถนำข้าวมาเข้าร่วมฝากเก็บไว้ในยุ้งฉาง โดยจะได้ราคาตันละ 13,500 บาท ค่าฝากเก็บอีก 1,000 บาท

ที่มา เดลินิวส์

## ก.เกษตรฯ จับมือพาณิชย์ขยายตลาดข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์สู่จีนและอินเดีย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รรมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ จะเร่งหารีหรือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขยายตลาดข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ให้แพร่หลายมากขึ้นทั้งตลาดในและต่างประเทศ รวมถึงการกำหนดคุณภาพมาตรฐานการผลิตไม่ให้มีการปลอมปนและส่งผลต่อราคาได้

“ข้าวมะลินิลสุรินทร์เป็นข้าวเจ้าสีม่วงเข้มหรือสีดำ มีคุณสมบัติในการป้องกันโรคมะเร็ง อีกทั้งในปี 2559 กรมการค้าข้าวจะรับรองพันธุ์ข้าวมะลินิลสุรินทร์ จึงมีความจำเป็นต้องสร้างการรับรู้ของเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และผู้เกี่ยวข้อง ให้รู้จักข้าวมะลินิลสุรินทร์กันอย่างแพร่หลาย รวมทั้งรู้รู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมะลินิลสุรินทร์ที่ถูกต้อง เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน โดยยึดหลักการ 4 ด้าน ได้แก่ การลดการใช้ปัจจัยการผลิต การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การเพิ่มการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ่ และการเชื่อมโยงตลาด ดังนั้น เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการเกษตรกรจึงควรรวมกลุ่มกันเพื่อผลิต และจำหน่ายข้าวพันธุ์นี้เป็นการเฉพาะ หากเกษตรกรทำได้ก็จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากข้าวกลุ่มนี้ราคาสูงกว่าข้าวขาว ซึ่งหากปลูกในระบบอินทรีย์ก็จะทำให้ราคาสูงขึ้นไปอีก” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวมะลินิลสุรินทร์ ณ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งกรมการค้าข้าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวมะลินิลสุรินทร์ และเผยแพร่ผลงานและการดำเนินงานในโอกาสครบรอบ 66 ปี แห่งการก่อตั้งศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

สำหรับแผนการขยายผลข้าวพันธุ์มะลินิลสุรินทร์ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์จะดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก 5 ตันในปี 2559 แล้วนำไปส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรทำการผลิตในเชิงการค้าได้ 500 ไร่ เกษตรกร 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 ราย รวมเป็น 60 ราย ซึ่งจะได้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 155,000 กิโลกรัม สร้างรายได้ให้เกษตรกรไม่ต่ำกว่า 12.40 ล้านบาท หรือเฉลี่ยจำหน่ายได้กิโลกรัมละ 80 บาท

จังหวัดสุรินทร์ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เดินตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาลที่ภาครัฐโดยศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ และภาคเอกชนเริ่มนำไปจำหน่ายในท้องตลาดบ้างแล้ว ขณะที่ภาคประชาชนก็รวมแปลงใหญ่

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## 'เอ็กซ์ิมแบงก์' แนะนำผู้ส่งออกข้าวไทยทำประกันส่งออก

นายเชมทัตน์ สายเชื้อ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือ เอ็กซ์ิมแบงก์เปิดเผยว่า ขณะนี้ ผู้ส่งออกข้าวไทยควรใช้บริการประเมินความเสี่ยงผู้ซื้อและประกันการส่งออกทุกครั้ง เนื่องจากปัญหาราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในแอฟริกาประสบปัญหาทางการเงินและขาดแคลนเงินตราสกุลต่างประเทศ ทำให้กระทบต่อความสามารถในการชำระเงินค่าสินค้า เพราะไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ให้แก่แอฟริกาทั้งโดยตรงและผ่านคู่ค้าในต่างประเทศ เช่น ตะวันออกกลาง

ทั้งนี้ ปัจจุบันความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังผันผวนและส่งผลกระทบต่อเป็นวงกว้าง โดยประเทศในแอฟริกา ที่พึ่งพาการส่งออกน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์เป็นหลัก ประสบปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ เมื่อราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการส่งออกลดลง เกิดภาวะขาดแคลนเงินตราสกุลต่างประเทศ เงินสกุลท้องถิ่นอ่อนค่าอย่างหนัก โดยธนาคารกลางจึงเข้ามาควบคุมการชำระเงินตราสกุลต่างประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการในแอฟริกาผัดขังชำระและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าสินค้าให้แก่คู่ค้า ส่งผลให้คู่ค้าได้รับผลกระทบ รวมทั้งผู้ส่งออกไทย

“เอ็กซ์ิมแบงก์ กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และแนะนำให้ผู้ส่งออกไทยค้าขายอย่างรอบคอบ โดยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ซื้อในขั้นแรกด้วยบริการประเมินความเสี่ยงผู้ซื้อของธนาคาร เพื่อให้ได้ข้อมูลมาประกอบการพิจารณาทำการค้า ก่อนจะเสนอเงื่อนไขการชำระเงินและให้เครดิตทางการค้าแก่ผู้ซื้อ พร้อมทั้งทำประกันการส่งออกทุกครั้ง เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้า จากสาเหตุทางการค้า ได้แก่ ผู้ซื้อล้มละลาย ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงิน ผู้ซื้อปฏิเสธการรับมอบสินค้า และสาเหตุทางการเมือง ได้แก่ การควบคุมการโอนเงินและการห้ามนำเข้าสินค้าโดยรัฐบาลประเทศผู้ซื้อ สงคราม จลาจล และปฏิวัติ” นายเชมทัตน์ กล่าว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## สศก.เตือนแล้งกระทบหนักผลผลิตข้าวนาปรังหล่นวูบ

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) เปิดเผยจากสถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดผลกระทบในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะผลกระทบต่อการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง ซึ่งรัฐบาลได้ขอความร่วมมือเกษตรกรทุกจังหวัดที่ปลูกข้าว หันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือพืชตระกูลถั่ว เพื่อลดความเสี่ยง

จากสถานการณ์ดังกล่าว สศก. ได้ติดตามถึงสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวของประเทศ โดยปี 2558 พบว่า เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2558/59 รวมทั้งประเทศ 55.95 ล้านไร่ ลดลงจากปี 2557 ปริมาณ 4.59 ล้านไร่ (ร้อยละ 8) เนื้อที่เก็บเกี่ยวรวม 53.04 ล้านไร่ ลดลงจากปี 2557 ปริมาณ 4.96 ล้านไร่ (ร้อยละ 9) ผลผลิตรวม 22.98 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงจากปี 2557 ปริมาณ 3.07 ล้านตันข้าวเปลือก (ร้อยละ 12) ผลผลิตต่อไร่ 411 กก. ลดลง จากปี 2557

ด้านการส่งออก ปี 2558 ลดลง จากปี 2557 เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลให้กำลังซื้อของประเทศคู่ค้าลดลง รวมทั้งราคาส่งออกข้าวของไทยอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศคู่แข่ง และคาดว่า ปี 2559 จะส่งออกได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัญหาภัยแล้งอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวของประเทศคู่แข่งและ คู่ค้าข้าวไทย

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ปี 2558 ราคาใกล้เคียงกับปี 2557 โดยราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ปี 2558 เฉลี่ยที่ 7,782 บาท/ตัน และข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ราคาเฉลี่ยที่ 12,454 บาท/ตัน ทั้งนี้ ในปี 2559 คาดว่าราคาที่เกษตรกรขายได้ จะสูงขึ้นจากปี 2558 เนื่องจากจากปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตข้าวลดลง ขณะที่ตลาดยังมีความต้องการข้าวอย่างต่อเนื่อง

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

www.thaiceexporters.or.th

## เวียดนาม

นาย Tran Tuan Anh รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (Deputy Minister of industry and trade) คาดว่า ในไตรมาสแรกของปีหน้าเวียดนามจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 1.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีนี้ เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญในระดับรุนแรงที่สุดในรอบ 20 ปี ได้ทำให้ผลผลิตของประเทศผู้นำเข้าข้าวลดลงจนต้องมีการนำเข้าข้าวเพื่อเพิ่มสต็อกข้าวในประเทศ ทั้งนี้เมื่อเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวได้มากถึง 859,000 ตัน ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ 43% และเป็นปริมาณส่งออกต่อเดือนสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือน ก.ค. 2012

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-23 พ.ย. 2558 มีจำนวน 334,521 ตัน มูลค่า 120.988 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 75.88% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 44.85% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 190,194 ตัน มูลค่า 83.525 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค.-23 พ.ย. 2558 มีจำนวน 5.372 ล้านตัน มูลค่า 2,201 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 3.18% และมูลค่าลดลง 9.09% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 5.549 ล้านตัน มูลค่า 2,421 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงทรงตัวในระดับสูง เนื่องจากอุปทานข้าวในตลาดมีปริมาณจำกัด ขณะที่คำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศยังมีไม่มากนัก โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 375-380 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) เท่ากับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ราคาข้าวขาว 25% อยู่ที่ระดับ 360-365 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) อ่อนตัวลงเล็กน้อยจากระดับ 362-365 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยในช่วงนี้ราคาข้าวเวียดนามยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าไทย ขณะที่วงการค้าข้าวเวียดนามระบุว่า ในช่วงนี้ผู้ซื้อไม่สนใจที่จะซื้อข้าวจากเวียดนามในระดับราคานี้โดยต่างหันไปซื้อจากประเทศปากีสถานและไทยที่มีราคาถูกกว่าแทน

ทั้งนี้ การเก็บเกี่ยวข้าวฤดูถัดไปในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงจะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือน ก.พ. ปีหน้า ซึ่งคาดว่าราคาข้าวในช่วงนั้นจะเริ่มผ่อนคลายลงจากระดับปัจจุบัน โดยเฉพาะข้าวขาว 15% ที่เวียดนามได้ทำสัญญาขายให้แก่อินโดนีเซียประมาณ 1 ล้านตัน

ทางการจีนรายงานว่า ในเดือน ต.ค. ที่ผ่านมามีเงินได้นำเข้าข้าวประเทศเวียดนามประมาณ 199,350 ตัน เพิ่มขึ้นถึง 81% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ซึ่งจากการที่ในปีนี้ประเทศจีนซื้อข้าวจากเวียดนามปริมาณมากนี้ ทำให้ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมาประเทศจีนนำเข้าข้าวจากเวียดนามรวมประมาณ 1.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 42% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

แหล่งข่าวท้องถิ่นรายงานว่า ข้าวเวียดนามหลายชนิดมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรค เช่น สายพันธุ์ Ngoc do huong dua (ข้าวจะมีลักษณะคล้ายอัลมอนด์สีแดง และมีรสชาติคล้ายสับปะรด) Vibigaba (ข้าวกล้องอินทรีย์เมล็ดสั้น) และข้าวกล้องงอก เป็นต้น ข้าวดังกล่าวกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก แม้ว่าจะราคาจะสูงกว่าข้าวหอม เพราะผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายแพงขึ้นเพื่อแลกกับสุขภาพที่ดีขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการข้าวเพิ่มขึ้นจากทั้งในและต่างประเทศ

ประธานบริษัท Loc Troi Group ผู้ผลิตข้าวสายพันธุ์ Vibigaba กล่าวว่า ข้าวชนิดนี้มีคุณสมบัติควบคุมโรคเบาหวานได้ และขณะนี้บริษัทกำลังพัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่อุดมไปด้วยสารอาหาร และสามารถรักษาระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดแดงตีบ (Atherosclerosis) นอกจากนี้ บริษัท Vien Phu Trade and Production กำลังทำการส่งเสริมการตลาดให้กับข้าวกล้องอินทรีย์ ที่อ้างว่ามีคุณสมบัติรักษาระดับความดันโลหิตสามารถช่วยในการนอนหลับ และป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)



## อินโดนีเซีย

นาย Djarot Kusumayakti ประธานกรรมการองค์การสำรองอาหาร (the State Logistics Agency; Bulog) กล่าวว่า นับตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย.-29 พ.ย. ที่ผ่านมา Bulog นำเข้าข้าวจากเวียดนามแล้วประมาณ 227,000 ตัน โดยมีการส่งผ่านทางท่าเรือ 16 แห่งทั่วประเทศ แต่การจัดสรรข้าวไปตามแหล่งต่างๆยังคงมีอุปสรรคทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของอินโดนีเซียเอง เพราะข้อจำกัดทางการเก็บรักษาข้าวและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ทางด้าน นาย Thomas Lembong รัฐมนตรีกระทรวงการค้า (Trade Minister) ได้สั่งการให้ BULOG เข้าแทรกแซงตลาดข้าวในประเทศโดยการใช้มาตรการด้านสำรองอาหารเพื่อให้ระดับราคาข้าวมีเสถียรภาพ ซึ่งมาตรการนี้กำหนดให้ BULOG จำหน่ายข้าวในสต็อกออกสู่ตลาด ในราคา 7,500 รูเปียต่อ 1 ก.ก. (ประมาณ 543 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ในพื้นที่เขต Java ส่วนนอกเขต Java ให้จำหน่ายในราคา 7,600 รูเปียต่อ 1 ก.ก. (ประมาณ 550 เหรียญสหรัฐต่อตัน) โดยมาตรการนี้จะดำเนินไปจนกว่าราคาข้าวในตลาดจะอยู่ในระดับที่ไม่เกิน 8,000 รูเปียต่อ 1 ก.ก. (ประมาณ 580 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

กระทรวงการค้า รายงานว่า ณ วันที่ 30 พ.ย. ราคาข้าวในประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 10,602.21 รูเปียต่อ 1 ก.ก. (ประมาณ 770 เหรียญสหรัฐต่อตัน) เพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อเทียบกับ 10,436.76 รูเปียต่อ 1 ก.ก. (ประมาณ 756 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ฟิลิปปินส์

ผู้บริหารระดับสูงด้านการวางแผนของรัฐบาล ระบุว่า จากการที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่ารัฐบาลกำลังวางแผนที่จะนำเข้าข้าวในช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้าประมาณ 1.3 ล้านตันนั้น รัฐบาลอาจจะไม่จำเป็นต้องนำเข้าข้าวตามปริมาณที่ระบุไว้ทั้งหมด เพราะคาดว่าในปีหน้าผลผลิตข้าวจะได้ผลดีกว่าที่คาดไว้

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The Philippine Statistics Authority; PSA) ได้พยากรณ์ว่า ผลผลิตข้าวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีจะมีประมาณ 7.42 ล้านตัน ลดลง 2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และในปีนี้อาจคาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกจะมีประมาณ 18.3 ล้านตัน ลดลง 3.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 18.97 ล้านตันเมื่อปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ยังได้พยากรณ์ว่าในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าผลผลิตข้าวเปลือกจะมีประมาณ 4.38 ล้านตัน ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีนี้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## บังคลาเทศ

แหล่งข่าวท้องถิ่นรายงานว่า ผู้ประกอบการโรงสีข้าวเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าข้าวเป็น 30% จากอัตราภาษีเดิม 10% เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกร และผู้ประกอบการในประเทศ ผู้ประกอบการโรงสีข้าวยังเรียกร้องให้พิจารณาภาคการสีข้าวเป็นภาคอุตสาหกรรมเกษตร และให้รัฐบาลสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ พร้อมทั้งการละเว้นภาษีเงินได้ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการโรงสีข้าวร้องขอให้รัฐบาลยุติการออกใบอนุญาตผู้ประกอบการโรงสีข้าว เนื่องจากภาคการสีข้าวอยู่ในภาวะอัมตแล้ว

ผู้ประกอบการโรงสีข้าว ได้ยื่นข้อเรียกร้องในการประชุมสามัญประจำปีของสมาคม Bangladesh Auto Major and Husking Mills Owners Association โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาหาร (Food Minister) กล่าวเป็นนัยว่า รัฐบาลกำลังพิจารณาเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าข้าวเป็น 20% ทั้งนี้ รัฐบาลจะแจ้งการปรับอัตราภาษีอย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ รัฐบาลจะประกาศว่าธุรกิจการสีข้าวเป็นอุตสาหกรรมเกษตรประเภทหนึ่ง

โดยรัฐบาลรายงานว่า ระหว่างเดือนธันวาคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 รัฐบาลมีแผนการรับซื้อข้าวนาปี ปีการผลิต 2558/59 ปริมาณ 200,000 ตันข้าวสาร ในราคาตันละ 388.5 เหรียญสหรัฐ เพื่อรักษาระดับราคาในประเทศ อย่างไรก็ตาม เกษตรกรได้เรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มปริมาณการรับซื้อ

อนึ่ง รัฐบาลบังคับใช้อัตราภาษีนำเข้าข้าว 10% มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 ภายหลังจากนำเข้าข้าวที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากราคาข้าวในตลาดโลกตกต่ำ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2556/57 (กรกฎาคม 2556 - มิถุนายน 2557) ที่ผ่านมา บังคลาเทศนำเข้าข้าวปริมาณ 374,560 ตัน แต่ในปีงบประมาณ 2557/58 ปริมาณนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 1.4 ล้านตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### อิหร่าน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร (the Deputy Agriculture Minister) ระบุว่า อิหร่านมีความต้องการนำเข้าข้าวประมาณ 600,000 ตัน ก่อนที่จะสิ้นสุดปีงบประมาณ 2015/16 (เม.ย.-มี.ค.) ซึ่งการนำเข้าข้าวเข้าสู่ประเทศอิหร่านจะต้องเสียภาษี (tariff) นำเข้าในอัตรา 40% และค่าธรรมเนียม 5,000 เรียลต่อก. หรือประมาณ 167 เหยียดรัฐต่อตัน

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร (the Agriculture Ministry) ได้ออกประกาศยกเลิกการห้ามนำเข้าข้าวเป็นการชั่วคราว นับตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. นี้เป็นต้นไป หลังจากที่รัฐบาลได้ออกมาตรการห้ามนำเข้าข้าวมาตั้งแต่เดือน ต.ค. ปีที่ผ่านมา โดยกระทรวงฯ จะอนุญาตให้กรมศุลกากรออกใบอนุญาตให้นำเข้าข้าวได้ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. ไปจนถึงวันที่ 21 มิ.ย. ปีหน้า

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

